

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về tình hình ứ đọng nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng hướng dẫn tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước nhằm giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện Bộ, S Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện một số nội dung quan trọng.

ng dng thng mi in t phân phi và tiêu th sn phm hang hoa nông san

Bộ Công Thương giao Văn phòng Thủ tướng trong nước phối hợp Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị ý kiến các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của các địa phương tại thị trường trong nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; Thủ tướng hướng dẫn công tác thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu hiện đang gặp khó khăn do chính sách ưu đãi của các nước có biên giới với Việt Nam.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp các đơn vị thực hiện Bộ ý kiến các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, đặc biệt là thị trường mi ngoài thị trường xuất khẩu truyền thống.

Các Thương mại điện tử và Kinh tế số làm chủ trì, phối hợp các Sở Công Thương địa phương ý kiến quảng bá sản phẩm nông sản trên các kênh thương mại điện tử. Hướng dẫn các địa phương thúc đẩy tiêu thụ nông sản nội địa (địa phương và sản xuất vào thu hoạch) các địa phương trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Khuynh khích xuất khẩu chính ngạch qua các cửa khẩu quốc tế

Bộ Công Thương giao Cục Xuất nhập khẩu phối hợp Tổng cục Thông tin cho doanh nghiệp xuất khẩu khuyến khích xuất khẩu chính ngạch qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện Bộ Giao thông vận tải xử lý tình trạng thiếu container rỗng và có giải pháp giảm chi phí vận tải phục vụ xuất khẩu và nhập khẩu.

Chỉ đạo phối hợp với các địa phương có cửa khẩu đặc biệt các tỉnh biên giới phía Bắc kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất, nhập khẩu, bổ sung thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thuận lợi.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Văn phòng Thủ tướng châu Á - châu Phi chỉ đạo trao đổi các cơ quan và địa phương phía Trung Quốc về việc mở thêm các cửa khẩu, thông quan cho xuất khẩu nông sản, đặc biệt là rau, trái cây; làm chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng mở cửa thị trường nông sản chính ngạch sang Trung Quốc (sầu riêng, khoai lang, chanh leo, na, bí, tỏi, thủy sản...).

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, phân phối các mặt hàng nông sản trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối mở thêm các điểm bán hàng cửa hàng và lưu thông (theo đúng quy định của pháp luật) tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản, nâng thi phục vụ thị trường nội địa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** hoc ***1022** , **min phí phục vụ**

- 1. Nhận phản ánh, góp ý** của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
- 2. Hỗ trợ, giải đáp TH TC hành chính, quy định, chính sách**
- 3. Hỗ trợ đơn vị dịch vụ chính quyền điện tử**
- 4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, an ninh, ...)**
- 5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhận tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ R NHẬT.**